

ชื่อเรื่อง	การจัดทำบัญชีของธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP – One Tambon One Product) ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	นิพาดา ชำนาญ
หลักสูตร	หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.จรี วิจิตรธนบดี
วันที่อนุมัติผลงาน	พฤษภาคม 2554
จำนวนหน้า	72
คำสำคัญ	การจัดทำบัญชี ธุรกิจชุมชน

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การจัดทำบัญชีของ ธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP – One Tambon One Product) ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดทำบัญชี ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจชุมชน ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการออกแบบสอบถามผู้จัดทำบัญชีของธุรกิจชุมชน ในอำเภอสันทราย จำนวน 59 ราย แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส/อนุปริญญา ธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดทำบัญชี ผู้จัดทำบัญชีเป็นประธานของธุรกิจชุมชน และไม่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี รวมถึงไม่นำคู่มือการบันทึกบัญชีมาใช้ ธุรกิจชุมชนมีการบันทึกบัญชีทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น มีการจัดทำเอกสารประกอบการรับ/จ่ายเงิน ได้ถูกต้อง แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และไม่ได้จัดทำเอกสารการขายเงินเชื่อ หรือใบส่งของ เอกสารการรับ/เบิกวัตถุดิบและสินค้า ทะเบียนสินทรัพย์ ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และรายงานสินค้าคงเหลือ

ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจชุมชนขาดความรู้ในการจัดทำบัญชี และคิดว่าการจัดทำบัญชีสร้างความยุ่งยาก ขาดบุคลากรในการจัดทำบัญชี และไม่มีเวลาในการจัดทำบัญชี รวมถึงขาดงบประมาณในการจัดทำบัญชี

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีการกระตุ้นให้ธุรกิจชุมชน ได้มีการจัดทำบัญชี อย่างสม่ำเสมอ อาจใช้วิธีเพิ่มแรงจูงใจให้ธุรกิจชุมชนหันมาจัดทำบัญชี โดยมีเงินรางวัล สำหรับธุรกิจชุมชนที่มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางการบันทึกบัญชี ให้แก่ผู้จัดทำบัญชีหรือคณะกรรมการของธุรกิจชุมชน เพื่อเพิ่มความรู้ในการจัดทำบัญชีได้ โดยจัดให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเจอปัญหาข้อขัดข้องในการบันทึกบัญชี ให้รับหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ทางธุรกิจชุมชนได้ดำเนินการบันทึกบัญชีได้ต่อเนื่องต่อไป ควรมีข้อกำหนดนโยบายสำคัญในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยให้ธุรกิจชุมชนทุกธุรกิจชุมชนมีงบการเงินเป็นของตนเอง รวมทั้งนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลโครงการนี้เพื่อติดตามความสำเร็จของธุรกิจชุมชน ต่อไป